

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ÔNG HỒ TRỌNG PHƯƠNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XIII
(NHIỆM KỲ 2021 - 2026)**

Tại đơn vị bầu cử số 13, gồm các xã Hành Thuận, Hành Dũng, Hành Trung, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Minh, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông và thị trấn Chợ Chùa

Kính thưa:

- Chủ trì Hội nghị;
- Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương;
- Quý cử tri xã.....

Tôi tên: **Hồ Trọng Phương**

Sinh ngày: 15/10/1973

Quê quán: Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện đang công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở.

Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và quý cử tri xã..... mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống - xin được cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tổ chức Hội nghị để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa Quý cử tri!

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 13 huyện Nghĩa Hành. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Cụ thể:

Kinh tế tăng trưởng khá, song chưa có tính đột phá cao; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn manh mún, quy mô nhỏ; quản lý đô thị nhiều mặt còn bất cập; tốc độ phát triển đô thị còn chậm, kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý tài nguyên thiếu chặt chẽ; bảo vệ môi trường, thu gom rác thải chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở có lúc, có nơi chưa phát huy tốt. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; khiếu kiện đông người, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp gây mất an ninh trật tự còn xảy ra ở một số địa phương. Công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; diêm nghiệp; phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; được UBND tỉnh phân công là cơ quan thường trực các lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Phòng chống cháy rừng; Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của tỉnh; Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; ngoài ra còn quản lý các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý theo quy định của pháp luật.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Trước hết, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu tốt hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Nghĩa Hành chúng ta nói riêng phát triển bền vững trong thời gian tới; xây dựng củng cố tổ chức Đảng, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề vệ sinh môi trường...

Thứ ba, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển hợp tác xã; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị để người dân cùng nhau liên kết sản xuất và đưa sản phẩm tiêu thụ trong các siêu thị, công ty, nhà hàng, đại lý phân phối nông sản lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và cả nước thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

- *Về trồng trọt:* Tham mưu cho UBND tỉnh cho chủ trương và phối hợp thực hiện mở rộng và phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa với diện tích 500 ha theo Đề án của huyện Nghĩa Hành để có sản phẩm cung cấp ổn định cho thị trường. Triển khai các công trình kiên cố hóa kênh mương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dồn điền, đổi thửa tập trung ruộng đất, để xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Khai thác tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; tập trung quảng bá và từng bước xây dựng giá trị thương hiệu trái cây Nghĩa Hành. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; đa dạng hóa cây trồng để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đối với các giống cây trồng phù hợp với đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng của huyện Nghĩa Hành; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.

- *Về chăn nuôi:* Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, an toàn dịch bệnh. Hỗ trợ nông dân đầu tư nhân rộng mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc và một số vật nuôi đặc sản ở từng địa phương, cùng với việc thực hiện chương trình lai tạo đàn bò, nạc hoá đàn lợn. Chuyển hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán ở nông hộ sang hình thức chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại, các doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chăn nuôi nhằm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.

- *Về lâm nghiệp:* Bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có. Phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. Chuyển mạnh từ coi trọng tăng độ che phủ rừng sang nâng cao chất lượng rừng, nhất là nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng mà trọng tâm là phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, quý, hiếm; nghiên cứu, xây dựng cơ chế cho phép

kết hợp khai thác các giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- *Về xây dựng nông thôn mới bền vững*: Phối hợp tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để huyện có cơ sở tổ chức thực hiện việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

Thứ tư, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

Kính thưa Quý cử tri!

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; phát triển ngành chăn nuôi và vùng chuyên canh trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa và 02 nhiệm vụ đột phá: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động mọi nguồn lực để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, 2021 - 2025 của HĐND huyện đã đề ra, đồng thời nâng cao mức thu nhập cho người dân huyện Nghĩa Hành để người dân ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương, qua đó góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Một lần nữa, xin được gửi đến các đồng chí chủ trì Hội nghị, đồng chí lãnh đạo địa phương và quý cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể cử tri!